



Ba quan

Dân ca Quan Họ Bắc Ninh

Intro



Ba quan một chiếc chiếc thuyền nan có vẻ là vẻ với



hội có gái ngoan gái ngoan tìm chồng ở mây đầu tình rằng, cô ca cô



hai đây ơi, anh ca anh hai đây ơi. Ba



quan một chiếc chiếc thuyền không có vẻ là vẻ với hội có biển



sông biển sông Ngân Hà ở mây đầu tình rằng cô ca cô hai đây



ơi, anh ca anh hai đây ơi. Ba quan một



chiếc chiếc thuyền mảnh có vẻ là vẻ với hội có cái danh cái danh hơn

Ba quan

53
đôi ô mây dẫu tình rằng, có cả cô hai có biết không, anh

58
cả anh hai có biết không. Trên trời (trên trời) có đám mây

64
xanh ô mây dẫu tình ơi, có con ngựa bạch chạy quanh cổng

68
trời ô mây dẫu tình ơi. Đòi ta (đòi ta) muốn lấy nhau chơi ô mây dẫu tình

73
ơi nhưng cái duyên không định thì trời không xe ô mây dẫu tình xe. Chạnh

78
lòng thiệp lăm chàng ơi, biết rằng lên ngược xuống xuôi lờ

84
lang ô mây dẫu tình rằng ô mây dẫu tình ơi ô mây dẫu tình

87
rằng ô mây dẫu tình ơi. - - - Nói (tự do): Trầu này trầu của em tèm,

93
anh soi một miếng càng thêm mặn nồng. Trầu này trầu tinh trầu tinh, ăn vào cho dỏ môi mình

98
môi ta. Ăn một miếng trầu gập đây ăn

104
một miếng trầu, không ăn cầm lấy không ăn cầm lấy cho



110
 nhau bằng lòng trâu này trâu tình trâu tình, trâu này trâu

117
 tình trâu tình. Ăn vào cho đó ăn vào cho đó moi

123
 mình moi ta miếng trâu ta miếng trâu vàng. Đứng ở đàng

129
 xa yêu nhau đứng ở đàng xa, con mắt liếc lại con

135
 mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Anh còn son. Em cũng còn

141
 son. Anh con son. Em cũng còn son. Ước gì ta được ước gì ta

148
 được làm con một nhà. Anh về thưa với mẹ cha. Em

154
 về thưa với mẹ cha. Ta về thưa với mẹ cha, ta

160
 về thưa với mẹ cha.

Sheet Ba quan mời trầu, file .PDF

"Ba quan i, một chiếc, chiếc thuyền nan i, có về là về với hội"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Ba quan mời trầu của tác giả Quan họ Bắc Ninh đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Ba quan mời trầu
- Tác giả: Quan họ Bắc Ninh
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/190-ba-quan-moi-trau>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com